

BẢNG KẾ HOẠCH DÃ NGOẠI ITEC

Địa điểm : THE BCR

Phụ trách : Lê Hải Anh (Trưởng nhóm)

Thời gian	Hoạt động	Ghi chú
7g30 – 8g	Tập trung lên xe	
8g – 8g40	Di chuyển đến BCR	Trò chơi trên xe : 1 đồn lỗ 2 lỗ đồn : <ul style="list-style-type: none">- 4 người / nhóm- Các bạn sẽ đọc nhanh và đồng thanh 1 đồn lỗ 2 lỗ đồn 10 lần, nếu không bị vấp hoặc ngọng là thắng.
8g45 – 9g	Xuống xe tập trung đến bãi cỏ	
9g – 10g	Chơi trò chơi team building	1 - Cướp cờ. Cách chơi: Chia 2 phe, mỗi phe đứng một bên. Sau lưng mỗi phe có 4 cây cờ , cắm theo hàng ngang đều nhau. Cách chơi: Các bạn phải chạy qua lọt hàng rào quân địch, vào chỗ cắm cờ để lấy cờ. Vào chỗ cắm cờ rồi, không ai có quyền bắt họ nữa. Vào được rồi lấy một cây cờ đem về, đi ung dung không còn lo như khi đi qua. Có thể lấy một cây cờ hoặc giải thoát cho tất cả tù binh thuộc phe mình. Nếu trong lúc chạy qua bị quân địch sờ phải thì ở tù. Phe nào đem về địa phận mình cả 8 cây cờ thì thắng cuộc.

		<p>2 - Gánh nước thi Cách chơi: Mỗi đội 2 chén nước đầy Xếp: Các đội đứng thành hàng dọc. Cách người đứng đầu 10 bước, vạch một đường. Mấy bạn đứng đầu hàng cầm mỗi bạn một chén nước đầy. Cách chơi: Nghe tiếng còi lệnh, các bạn đứng đầu mỗi hàng chạy lên đường vạch, để chén nước xuống và chạy về đánh vào tay bạn thứ nhì, rồi chạy ra hàng sau mà đứng. Người thứ nhì vội chạy lên cầm chén nước đưa cho người thứ 3 tiếp tục chạy lại. Đội nào chạy mau nhất và còn nước nhiều nhất thắng.</p> <p>3 – Cột Chân Xếp Hình : Mỗi đội sẽ được phát 1 tờ giấy để xếp chữ. Trong nhóm có 1 cặp bị cột chân để đi lấy chữ. Mỗi lượt sẽ lấy được 1 chữ cái . Đội nào hoàn thành sớm nhất thắng. Chữ : ITEC SUMMER</p> <p>4 – mỗi đội cử 1 ng xem từ khoá của btc, các bạn còn lại xếp thành 1 hàng cách nhau 5m. người dc xem từ khoá sẽ làm 1 hành động r nói từ đó cho ng thứ 2 , ng thứ 2 sẽ làm lại hành động của ng thứ 1 và thêm hành động của mình và tiếp</p>
--	--	---

		tục như vậy cho đến ng cuối cùng, ng cuối cùng sẽ làm lại hết tất cả các động tác của thành viên trong đội theo thứ tự r ghi lại từ dc nghe.
10g15 – 11g15	Chơi súng sơn	
11g30 – 13g	Nghỉ ngơi – Ăn trưa	
13g – 15g30	Chơi tự do trong khuôn viên BCR	
15g45 – 16g	Tập trung lên xe	
16g – 17g	Di chuyển về trường	Kết thúc chuyến dã ngoại hè + Team building 2015